

บัญชีข้อสั่งการจากการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2

การตรวจราชการตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงฯ

หน่วยงาน : กรมควบคุมมลพิษ (จำนวน 4 ข้อ)

เขตตรวจ/ ว.ด.ป. /จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค/ข้อค้นพบ	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน ตามข้อสั่งการ	เอกสารหลักฐาน
<p>ตัวชี้วัดเป้าหมาย</p> <ol style="list-style-type: none"> กลุ่มเป้าหมายมีการนำขยะมูลฝอยชุมชนไปใช้ประโยชน์ 9,000ตัน/ปี ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 60 กฎ ระเบียบ เกณฑ์การปฏิบัติ ฐานข้อมูลของประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 				
<p>เขต 1-5 และ 9 วันที่ 14-15 ธ.ค.60 จ.ราชบุรี และ เพชรบุรี</p>	<p>1) คพ. สส. และ สป.ทส. ยังไม่สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นรูปธรรมในเรื่องกิจกรรมการดำเนินงาน พื้นที่ดำเนินการกลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์การดำเนินงาน รวมถึง ยังไม่สามารถถ่ายทอดสัดส่วนความรับผิดชอบเป้าหมายตัวชี้วัดลงสู่ สสภ. และ ทสจ. ได้ชัดเจน</p> <p>2) ทส. และ มท. มีการดำเนินงานที่แตกต่างกันในการกำหนดหลักเกณฑ์ คำนิยาม วิธีการเก็บข้อมูล และวิธีการประเมินผล ทำให้เกิดความไม่เข้าใจในการปฏิบัติงานและไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p>	<p>ระดับปฏิบัติ</p> <p>1) ควรจำแนกงบประมาณในส่วนที่โอนเงินให้กับ สสภ. และ ทสจ. โดยระบุรายละเอียดของกิจกรรมระหว่าง สสภ. และ ทสจ. ให้ชัดเจน รวมถึงกำหนดผลลัพธ์ของกิจกรรม เพื่อลดความซ้ำซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) คพ. จัดทำและส่งข้อกำหนดการดำเนินงาน (Term of Reference) โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และคู่มือการกรอกข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยปี พ.ศ. 2561 ตามแบบ คพ. 1 2 และ 3 ให้กับ สสภ. 1-16 และ ทสจ. 76 จังหวัด เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ซึ่ง TOR ดังกล่าวฯ มีการระบุจำแนกประเภท/กิจกรรมในการใช้จ่ายงบประมาณที่โอนเงินให้กับ สสภ. และ ทสจ. มีรายละเอียดของกิจกรรม ปฏิทินการทำงาน และผลลัพธ์ของกิจกรรม ระหว่าง สสภ. และ ทสจ. ไว้ชัดเจน</p>	<p>ทส 0303/3925 ลว.30 เม.ย.61</p>
		<p>2) กำหนดเป้าหมายพื้นที่ดำเนินการให้ชัดเจน โดยระบุ พิกัด ชื่อ สถานที่ที่ตั้ง ของ อปท. หน่วยงาน หรือชุมชนนั้นๆ พร้อมทั้งระบุผลการดำเนินงาน เช่น กิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ อปท. ในการ</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) คพ. ได้กำหนดเป้าหมายพื้นที่ในดำเนินการครอบคลุม 76 จังหวัด ทั่วประเทศ ในการเสนอแนะแนวทาง ข้อคิดเห็น และสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ เพื่อผลักดันให้จังหวัดและองค์กร</p>	

เขตตรวจ/ ว.ด.ป. /จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค/ข้อค้นพบ	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน ตามข้อสั่งการ	เอกสารหลักฐาน
		ขับเคลื่อนจังหวัดสะอาด กิจกรรมการสนับสนุนทางวิชาการให้กับหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน เป็นต้น	ปกครองส่วนท้องถิ่น มีการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของตนเอง ให้เป็นระบบแบบแผนที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมายแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ	
เขต 10-14 วันที่ 12-13 ก.พ.61 จ.อุดรธานี	3) ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะต้นทาง เนื่องจากมีทัศนคติว่าการจัดการขยะมูลฝอยเป็นหน้าที่ในการดำเนินงานของอปท. 4) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560 ข้อ 12 ได้กำหนดวิธีการกำจัดมูลฝอย แต่ไม่มีการกำหนดวิธีการเทกองแบบควบคุม (Controlled Dump) ไว้ชัดเจน ทำให้ สสจ. และ ทสจ. ในฐานะ Regulator ต้องพิจารณา กำหนดวิธีการและหารูปแบบที่เหมาะสม สำหรับการกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการให้กับท้องถิ่น	3) ให้ประมวลองค์ความรู้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในรูปแบบชุดข้อมูลสำเร็จรูป เพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่และชุมชนสามารถเลือกชุดข้อมูลสำเร็จรูปที่เหมาะสมไปใช้ใน พื้นที่ เพื่อให้เกิดการขยายผลได้อย่างรวดเร็ว 4) ให้วางแผนการดำเนินงานกับ สสจ. ในการเข้าไปให้คำแนะนำ ส่งเสริม และ สนับสนุน อปท. ให้ความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเต็มที่ เพื่อให้การดำเนินงานตามตัวชี้วัด “ขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ 60” บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) คพ. มีคู่มือวิชาการสำหรับหน่วยงานและชุมชน ในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยในทุกๆ ปี คพ. จะเผยแพร่คู่มือต่างๆ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปใช้ปฏิบัติในเชิงพื้นที่ รวมทั้งมีการผ่านทางเว็บไซต์ของ คพ. www.pcd.go.th ด้วยแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) - การดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ดังกล่าว คพ. ได้ดำเนินการภายใต้ “โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ” โดย คพ. จัดทำและส่งข้อกำหนดการดำเนินงาน โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และคู่มือการรอกข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอย ปี พ.ศ. 2561 ตามแบบ คพ. 1 2 และ 3 ให้กับ สสจ. 1-16 และ ทสจ. 76 จังหวัด เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 - คพ. ได้จัดการฝึกอบรม “การบริหารจัดการขยะมูลฝอย จากแนวคิดทฤษฎี...สู่การปฏิบัติจริง” ระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2560 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพร่วมกัน ระหว่างบุคลากร ทส. และ	

เขตตรวจ/ ว.ด.ป. /จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค/ข้อค้นพบ	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน ตามข้อสั่งการ	เอกสารหลักฐาน
			<p>มท. ประกอบด้วย สสจ. 1 – 16 ทสจ. 76 จังหวัด และ สจจ. 76 จังหวัด ที่จะต้องดำเนินงานแก้ไขปัญหายยะมูลฝอยร่วมกัน ทั้งในระดับนโยบาย และระดับพื้นที่ ซึ่งการฝึกอบรมฯ ดังกล่าว มุ่งเน้นการถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงาน บทบาทหน้าที่ กฎหมาย อนุบัญญัติต่างๆ และการถอดบทเรียน เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จาก นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการจัดการขยะมูลฝอย ทั้งจาก ภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งนี้ ได้จัดทำสรุปผลการอบรม พร้อมวีซีดีบันทึกการฝึกอบรม “การบริหารจัดการขยะมูลฝอย” จากแนวคิดทฤษฎี...สู่การปฏิบัติจริง” ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2560 ให้กับ สสจ. 1 – 16 ทสจ. 76 จังหวัด และ สจจ. 76 จังหวัด เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560</p>	
		รวม4....ข้อ	สามารถดำเนินการได้.....4.....ข้อ	